

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN BIÊN TẬP

*

Số: 6/2024

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2024)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Đoàn khảo sát của Ủy ban QP & AN của Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện.
2. Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3. Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 - 2024.
4. Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
5. Hội nghị giao ban công tác Cải cách hành chính.
6. Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Kim Động - Dấu ấn nhiệm kỳ 2019-2024.
7. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024”.
8. Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
9. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện quản lý hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn.
10. Nghiệp vụ công tác Đảng tháng 5/2024.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 6/2024

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “*Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ*” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỂM TIN

1. Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP&AN) của Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân (PKND) huyện

Chiều ngày 09/5/2024, Đoàn khảo sát của Ủy ban QP&AN của Quốc hội do đồng chí Trung tướng Đỗ Quang Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP&AN của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo PKND huyện.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn khảo sát đã được nghe đại diện của Ban Chỉ đạo PKND huyện báo cáo kết quả hoạt động. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo PKND huyện đã phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu giúp UBND huyện trong triển khai các hoạt động phòng không nhân dân, xây dựng, củng cố thế trận PKND huyện và các xã, thị trấn. Chỉ đạo đưa nội dung PKND dân vào các chương trình diễn tập về phần vận hành cơ chế; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quân nhân và các tầng lớp nhân dân hiểu, thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động của phương tiện bay không người lái... Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ phòng không chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết chuyên ngành còn hạn chế; việc huy động lực lượng còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chủ yếu lao động tại các khu công nghiệp, một số thường xuyên đi làm ăn xa...

Ban Chỉ đạo PKND huyện kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về PKND; quy định cụ thể cơ cấu, tổ chức, biên chế phù hợp với từng địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu

của công tác PKND. Hoàn thiện cơ chế chính sách đãi ngộ đối với lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ PKND. Đồng thời, tham gia góp ý một số nội dung vào dự thảo Luật Phòng không nhân dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Đỗ Quang Thành đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo PKND huyện đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo PKND huyện đối với Dự thảo luật phòng không nhân dân làm cơ sở để tổng hợp báo cáo, trình tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo PKND huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ PKND trên địa bàn góp phần thực hiện chiến lược lâu dài trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 03/5/2024, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện trình bày: Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025. Theo phương án sắp xếp sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thọ Vinh với xã Phú Thịnh thành xã Phú Thọ; xã Nhân La với xã Vũ Xá thành xã Diên Hồng. Trước đó, ngày 21/4/2024 huyện đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri của 04 xã sáp nhập, đảm bảo công khai, dân chủ,

khách quan. Kết quả, có 7.070/7.717 cử tri tham gia lấy ý kiến sáp nhập xã Vũ Xá và xã Nhân La thành lập xã Diên Hồng, đạt tỷ lệ 98,28%; 10.255/10.322 cử tri tham gia lấy ý kiến đồng ý sáp nhập xã Phú Thịnh và xã Thọ Vinh thành lập xã Phú Thọ đạt tỷ lệ 99,58%. Sau khi lấy ý kiến cử tri, HĐND các xã sáp nhập đã họp, biểu quyết, nhất trí, thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Thái Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cử tri trong huyện, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian tới. Đồng chí yêu cầu UBND huyện, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND đã được thông qua; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo, trình UBND tỉnh theo quy định. Chủ động rà soát, đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... đảm bảo đúng quy định.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp đã thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 - 2025.

3. Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024

Sáng ngày 17/5/2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Giai đoạn 2019 - 2024, LLVT huyện đã triển khai 6 phong trào thi đua, 26 đợt thi đua đột kích, cao điểm và lồng ghép nhiều đợt thi đua khác gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đặc biệt là: Bảo vệ chính trị nội bộ, Dân vận khéo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội... Các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu tuyển chọn và gọi 1.109 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao; tổ chức đón nhận 1.012 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm quân nhân sau xuất ngũ có việc làm ổn định. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện được nâng cao; thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong giai đoạn này, LLVT huyện có 155 tập thể, 655 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Giai đoạn 2024 - 2029, LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, các văn bản của cấp trên về đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Trong đó, tập trung hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá; xây dựng và nhân

rộng điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa rộng. Phần đầu 100% số cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% số đơn vị vững mạnh toàn diện. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho các đối tượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

4. Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP)

Sáng ngày 14/5/2024, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì đã kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn huyện.

Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo các ngành thành viên, các xã, thị trấn chủ động triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP theo chỉ đạo của các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân về vấn đề bảo đảm ATTP... Từ năm 2023 đến nay, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện đã tổ chức 3 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành; thành lập 90 đoàn kiểm tra, giám sát về ATTP, trong đó có 5 đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện, 85 đoàn kiểm tra liên

ngành tuyến xã, thị trấn đối với 436 cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 3,1 triệu đồng đối với 02 cơ sở... Ngoài ra, các cơ quan chức năng của huyện đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh lấy trên 220 mẫu thịt, cá, giò, chả, xúc xích, rau, củ, quả tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để kiểm nghiệm, phát hiện 12 mẫu vi phạm. Ban Chỉ đạo liên ngành đã yêu cầu các chủ hộ khắc phục các lỗi vi phạm trong quá trình sản xuất, ký cam kết không tái vi phạm sản xuất ATTP.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác liên ngành tỉnh đánh giá cao công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện nói chung, việc triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2024 nói riêng. Đoàn đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP; tăng cường công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm vệ sinh ATTP, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

5. Hội nghị giao ban công tác Cải cách hành chính (CCHC)

Sáng ngày 21/5/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Cải cách hành chính (CCHC) với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đầu năm 2024, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ số CCHC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán

bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ số CCHC của huyện. Đến hết tháng 4/2024, tại bộ phận một cửa UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.200 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95%; số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 95%. Tại Bộ phận một cửa các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết hơn 11.300 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96,8%, 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Gần 100% hồ sơ ở cả 2 cấp đều được số hóa; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 81,7%, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công tỉnh...

Công tác cải cách thể chế, cải cách công vụ được quan tâm; cải cách tài chính công được tăng cường. Đã thực hiện công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thực hiện 100% chế độ thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hưng Yên tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), cũng như các chỉ số về chuyển đổi số, dân vận chính quyền... Tại hội nghị các đại

biểu đã tích cực tham gia ý kiến và đề xuất một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác CCHC hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành chức năng của huyện; ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thời gian tới cần khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kiến nghị đơn giản hoá thủ tục rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết cho tổ chức, cá nhân nhất là về lĩnh vực đất đai. Đồng chí đề nghị, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần nghiêm túc trong chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương, đơn vị mình và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Kim Động - Dấu ấn nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những nét nổi bật của hoạt động Mặt trận trong nhiệm kỳ qua là vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

thông qua việc triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

Triển khai thực hiện sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân ủng hộ trên 15 tỷ đồng, hiến 7.460m² đất, 1.900 ngày công lao động... để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đường làng, ngõ, xóm phong quang, sạch đẹp.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai sâu rộng; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, đơn vị tham gia.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức hàng năm trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tham gia. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp trong huyện vận động đóng góp Quỹ người nghèo được trên 10 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn,

học sinh nghèo hiếu học góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc kêu gọi, ủng hộ, hỗ trợ tinh thần, vật lực trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Thông qua Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vấn đề dân chủ trong nhân dân không ngừng được phát huy thông qua công tác hiệp thương do MTTQ các cấp chủ trì. Đã dân chủ trong giới thiệu người ứng cử, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng và thành phần cơ cấu, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm. Thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử.

Phát huy vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình trong Nhân dân, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức 08 hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với 1.710 lượt cử tri; 567 cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã với 42.282 lượt cử tri; tham gia góp ý 358 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, chế độ, chính sách, đất đai, môi trường, đóng góp vào một số dự thảo Luật... nhiều vấn đề nhạy cảm, bức xúc dư luận

quan tâm và thực tiễn đặt ra đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Nhìn lại hoạt động trong 5 năm qua, với những kết quả đã đạt được sẽ là điểm tựa vững chắc để Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong tiến trình xây dựng quê hương và vững tin bước vào một nhiệm kỳ mới.

7. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024”.

Sáng ngày 07/5/2024, tại Nhà văn hóa huyện, UBND huyện tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024. Hội thi có sự tham gia của 136 thí sinh thuộc 17 Tổ liên gia an toàn PCCC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đội tham dự trải qua 2 phần thi: Phần thi lý thuyết hỏi đáp về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phần thi thực hành, các đội thi phối hợp thực hiện kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh khi xảy ra tình huống cháy, nổ. Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các đội thi đã hoàn thành tốt phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố cháy, khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hội thi đã giúp các thí sinh tham gia tích lũy được nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý, phát huy hơn nữa năng lực trong

công tác PCCC, xử lý sự cố cháy, nổ phát sinh tại nơi cư trú. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả, chất lượng công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ của các địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 1 giải khuyến khích cho các đội tham dự.

8. Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Sáng 04/5/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024.

Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện và các cấp công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật ATVSLĐ; xây dựng môi trường lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định. Phát huy vai trò tiên phong, sức sáng tạo của người lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức thăm, tặng 500 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, LĐLĐ huyện kêu gọi các cấp công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng

lao động trên địa bàn có những hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ. Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, Tháng Công nhân và Tháng hành động diễn ra từ ngày 01- 31/5/2024. Để nâng cao hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động, LĐLĐ huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, công đoàn các cấp cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; chủ động phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng lao động tiến hành rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc tốt sức khỏe cho người lao động, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc...

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã tặng 55 suất quà động viên đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện quản lý hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tín chấp cho hội

viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, hội phụ nữ huyện quản lý 117 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng giúp 3.578 hội viên, với 11 chương trình tín dụng ưu đãi. Hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, giúp đỡ các hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo và thoát nghèo bền vững; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai mở các lớp chuyên giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt....

Với vốn vay hỗ trợ ưu đãi, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, trồng cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao, đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm.... nhờ vậy, nhiều gia đình hội viên thuộc hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

10. Nghiệp vụ công tác Đảng tháng 5/2024

Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Huy hiệu Đảng (HHĐ) đợt 19/5/2024 cho 112 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ huyện: HHĐ 65 năm có 9 đồng chí; HHĐ 60 năm có 11 đồng chí; HHĐ 55 năm có 22 đồng chí; HHĐ 50 năm có 23 đồng chí; HHĐ 45 năm có 25 đồng chí; HHĐ 40 năm có 13 đồng chí; HHĐ 30 năm có 9 đồng chí.

Trong dịp này, Ban Tổ chức Huyện ủy trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định kết nạp cho 52 quần chúng ưu tú vào Đảng; trong đó có 04 quần chúng là

học sinh các trường THPT và 04 quần chúng làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 9/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển tổ chức đảng, đảng viên năm 2024.

2. Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số nội dung đánh giá hàng tháng theo Quy định số 1071-QĐ/TU ngày 5/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Công văn số 978-CV/HU ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn huyện.

4. Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 4/5/2024 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật Căn cước năm 2023.

5. Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 11/5/2024 của UBND huyện về phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn huyện.

6. Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/5/2024 của UBND huyện về triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện.

7. Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/5/2024 của UBND huyện về triển khai Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Kế thừa truyền thống coi trọng đạo đức của văn hóa dân tộc, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức là “gốc” của người cách mạng; và do đó, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ “gốc”. Người yêu cầu, Đảng Cộng sản Việt Nam phải là hiện thân của “danh dự và lương tâm của dân tộc”, “là đạo đức, là văn minh”. Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng lý luận cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong suốt 94 năm qua. Dù vậy, đạo đức là một phạm trù lịch sử; bên cạnh các giá trị trường tồn thì sự biến đổi của hoàn cảnh cũng đòi hỏi các chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên được bổ sung, phát triển. Do đó, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh đang là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng đạo đức cách mạng. Với tầm nhìn của nhà tư tưởng lớn và lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận *vai trò* của đạo đức cách mạng dưới nhiều góc độ: Đạo đức là gốc của người cách mạng, là điều kiện để vươn tới tài năng, là

điều làm nên sức hấp dẫn của một học thuyết cách mạng và uy tín của một đảng cách mạng trước nhân dân. Từ đó, Người đi đến kết luận: “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng hay là không”. Và Người cũng từng căn dặn: “Pháp luật không trị hết được. Tự mình phải gây ra cái pháp luật để trị mình”, tức là tự mình phải luôn lấy các chuẩn mực đạo đức để “tự soi” chính mình hằng ngày, hằng giờ.

Đạo đức của Đảng được biểu hiện qua nhân cách đạo đức của đội ngũ đảng viên và đạo đức của mỗi đảng viên lại phản ánh một phần diện mạo đạo đức của Đảng. Do đó, xây dựng Đảng về đạo đức thực chất là *làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phẩm chất và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng*. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Ta xây dựng con người cũng phải có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc”, tức là phải có định hướng rõ ràng về tiêu chí, chuẩn mực. Chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên thực chất là *các giá trị đạo đức cộng sản* đã được cụ thể hóa vào thực tiễn Việt Nam và trở thành cái để phân biệt người đảng viên với đông đảo quần chúng nhân dân. Việc xác định chuẩn mực đạo đức cách mạng là vấn đề đặc biệt quan trọng; bởi vì, đó chính là quá trình hiện thực hóa hình mẫu con người đại diện cho lý tưởng cộng sản, cho chế độ tốt đẹp mà Đảng ta đang xây dựng.

Với tư duy mềm dẻo, linh hoạt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn cứ vào hoàn cảnh thực tế mà nêu ra các chuẩn mực đạo đức cách mạng. Phần nhiều, Người nói về *tứ đức* là “*cần, kiệm, liêm, chính*”. Cũng có lúc, Người xác định “đạo đức cách mạng phải có 5 điều: Trí - Tín - Nhân - Dũng - Liêm”. Hoặc cũng có lần, Người nói đạo

đức cách mạng “gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”. Tựu trung lại, đạo đức cách mạng được thể hiện rõ trong các mối quan hệ lớn; đó là: Với *Tổ quốc* và *nhân dân* thì phải trung - hiếu, với *tự mình* thì phải cần, kiệm, liêm, chính; với *công việc* thì phải chí công vô tư; với *con người* thì phải yêu thương; với *nhân loại* thì phải có tinh thần quốc tế trong sáng...

2. Tính tất yếu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Một là, xuất phát từ yêu cầu tự tu dưỡng đạo đức cá nhân, hoàn thiện tư cách người cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.

Hai là, xuất phát từ yêu cầu xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời làm căn cứ cho việc đánh giá cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, xuất phát từ yêu cầu định hướng hình thành nền đạo đức mới trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần khắc phục những hiện tượng lệch chuẩn, vô chuẩn về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

3. Xây dựng chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh giải pháp “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày”. Yêu cầu đặt ra là, các chuẩn mực đạo đức xác định phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thực tiễn đạo đức trong Đảng và yêu cầu đặt ra với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, ngày 09/5/2024 thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, gồm những nội dung cơ bản về các chuẩn mực đạo đức như sau:

Một là: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc

- Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

- Tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc gì có lợi

cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

- Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Hài là: Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập

- Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.

- Chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng; năng lực công tác, làm việc trong môi trường quốc tế. Tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng theo đường lối đối ngoại của Đảng phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa, xây dựng cộng đồng vì hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển.

Ba là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

- Tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

- Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.

- Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.

- Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Bốn là: Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm

- Luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong Nhân dân, trước hết là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, khu dân cư; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật phát ngôn. Nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị; phục tùng sự phân công của Đảng, của tổ chức.

- Sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc, cùng nhau tiến bộ.

- Nêu cao trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm. Làm tốt trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng, xã hội.

Năm là: Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời

- Gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cấp ủy gương mẫu trước đảng viên, đảng viên gương mẫu trước quần chúng.

- Tích cực vận động, thuyết phục gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm.

Nhìn chung, những chuẩn mực đạo đức nêu trên của đội ngũ cán bộ, đảng viên là khát khe hơn so với đạo đức xã hội và trách nhiệm thực hành chuẩn mực đạo đức của đảng viên. Tuy nhiên, chính sự đòi hỏi cao đó sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo trở thành những nhân cách văn hóa, để “tự soi”, “tự sửa” nhằm vươn tới các giá trị *Chân - Thiện - Mỹ* và phát huy vai trò nêu gương. Việc tự giác thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ nâng cao sức mạnh “nội sinh” của Đảng, giúp cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, mãi mãi đồng hành cùng dân tộc và đưa dân tộc tiến bước cùng thời đại./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

IV. NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 6/2024

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

2. Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa chiêm xuân và cây màu xuân hè; phòng, chống dịch bệnh trên người, đàn gia súc, gia cầm; chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt, bão, úng.

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể đặc biệt là Đoàn thanh niên triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024; quan tâm, phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương cho thanh thiếu niên trong kỳ nghỉ hè đảm bảo lành mạnh và an toàn.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai các dự án giao thông, các dự án khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện; Đề án sáp nhập các xã Nhân La và xã Vũ Xá; xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh... tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND của UBND tỉnh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong các khu

dân cư; kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2024 - 2029; kết quả đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029; các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6); Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Gương đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận thôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc

Gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm và hết mình với công việc, với nhân dân là những nhận xét của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu dân cư thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường đối với đồng chí Bùi Thị Liên - Chi ủy viên, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn.

Khu dân cư thôn Lương Xá có 830 và 3.195 nhân khẩu. Với cương vị là Trưởng ban Công tác mặt trận, đồng chí Bùi Thị Liên đã tích cực vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương;

thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động giữa các thành viên, tiêu biểu là vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không”, đóng góp kinh phí nâng cấp đường làng, ngõ xóm theo tiêu chí nông thôn mới. Năm 2023, đồng chí Liên cùng với Ban công tác mặt trận thôn, các chi hội đoàn thể thôn vận động 124 hộ gia đình hiến 1.159 m² đất thổ cư, 1.131m² đất nông nghiệp, đóng góp hàng trăm ngày công để kiến thiết cơ sở hạ tầng trong thôn; vận động 109 hộ bàn giao 1,68 ha phục vụ dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Lương Xá. Vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam”, “Vì người nghèo”, “Vì trẻ em” với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Vào các dịp lễ, Tết, đồng chí cùng với các thành viên Ban Công tác mặt trận đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật... trong thôn. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, khu dân cư luôn đạt và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 98% số hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường của thôn được người dân thực hiện tốt, tình hình an ninh trật tự ổn định. Người dân

trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia... Hoạt động của Ban Công tác Mặt trận thôn được ngành dọc cấp trên đánh giá cao. Năm 2022 khu dân cư thôn Lương Xá được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Xá nhiều năm được chính quyền địa phương khen thưởng; cá nhân đồng chí Bùi Thị Liên được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong công tác hội ở cơ sở để cán bộ, hội viên học tập, noi theo.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy